



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาต่ำสุดตามลำดับดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ขอแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ได้ขึ้นบัญชีในครั้งนี้ และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นคือ

๑. ผู้ขึ้นบัญชีได้สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
๒. ผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนอิเซตามกำหนด
๓. ผู้ขึ้นบัญชีมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ., ก.จ. หรือ ก.ค. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ และจะให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุวรรณ โสตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแบบทำयाประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ลงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายจตุรงค์ ทองสำแดง	
๒	๑๐๒	นายธีระวัฒน์ ไชยโคตร	

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๓	นางสาวสุปราณี พรหมรินทร์	
๒	๒๐๔	นายเริม เทียมใส	
๓	๒๐๑	นางสาวน้ำฝน ทองสำแดง	
๔	๒๐๒	นางสาววิไลพร นันทิจารย์	

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

๓. ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๑	นายรักษาศักดิ์ สีตระกูล	
๒	๓๐๒	นายธนาพร เหลาคำ	
๓	๓๐๔	นายธนาทร แผงยา	
๔	๓๐๓	นายธนากร แก้ววงษ์	
๕	๓๐๕	นายฤทธิชัย สุขสมบูรณ์	
๖	๓๐๖	นายนิธิพงษ์ คำสัตย์	

๔. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๔๐๑	นายศุภสิทธิ์ ศรีรักษา	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุวรรณ โสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ